
สรุปผลการประชุม 
คณะอนุกรรมาธิการศึกษากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค 

ในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร 
ครั้งที่ 4 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุม หมายเลข 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกยีกกาย) 

 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค  

ในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพ่ือ พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ 
และแนวทางการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร ตลอดจนการคิดอัตราค่าบริการของเรือโดยสารสาธารณะ
โดยเชิญ กรมเจ้าท่า บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จ ากัด และบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จ ากัด เข้าร่วมประชุม
กับคณะอนุกรรมาธิการ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 สภาพปัญหาการใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะ 
 สภาพปัญหาของเรือโดยสารสาธารณะมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนจะเห็นได้ว่ามีข่าวอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง นอกจากนี้ เส้นทางการให้บริการของ  
เรือด่วนคลองแสนแสบเป็นเส้นทางที่ผ่านโรงเรียนและสถานศึกษาค่อนข้างเยอะ จึงท าให้มีผู้โดยสารที่เป็นเด็ก 
นักเรียน และนักศึกษาจ านวนมาก ซึ่งผู้โดยสารที่เป็นเด็กส่วนมากยังไม่มีรายได้ หรือมีรายได้น้อยหากต้องจ่าย
ค่าโดยสารในอัตราเท่ากับคนทั่วไปย่อมถือว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคที่เป็นเด็ก ดังนั้น จึงควรปรับราคา 
ให้มีความเหมาะสม เนื่องจากขนส่งสาธารณะประเภทอ่ืน ๆ มีการยกเว้นหรือลดราคาค่าโดยสารให้แก่  เด็ก 
นักเรียน และนักศึกษา เช่น ขสมก. BTS MRT เป็นต้น 

 แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 การก าหนดอัตราค่าโดยสารส าหรับเรือด่วนเจ้าพระยาและเรือด่วนคลองแสนแสบนั้น จะมีคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจ าทางท าหน้าที่ในการพิจารณาก าหนดอัตราค่าโดยสาร รวมถึงการพิจารณา
เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตส าหรับเรือเดินประจ าทาง ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรือเดิน  
ประจ าทางด้วย ปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้ท าความตกลงกับผู้ประกอบธุรกิจเรือโดยสารสาธารณะในการยกเว้น  
ค่าโดยสารให้แก่ พระภิกษุ สามเณร ผู้พิการ และเด็กท่ีมีส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร ส าหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปี 
ขึ้นไปจะได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารลงร้อยละ 50 หากแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 

 ส าหรับมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
๑) ความปลอดภัยของเรือโดยสาร จะมีการตรวจสอบเรือโดยสารตามหลักเกณฑ์ทุกปี ส าหรับกรณี 

ที่เกิดอุบัติเหตุผู้โดยสารพลัดตกเรือมักเกิดในช่วงเวลาเร่งด่วนมีผู้โดยสารขึ้นเรือจ านวนมาก ประกอบกับเรือรุ่นเก่า
เป็นเรือที่เปิดกว้าง ท าให้ผู้โดยสารสามารถข้ึนเรือได้ตลอดทั้งล า ปัจจุบันได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการ
ให้มีการท าที่กั้นให้สามารถขึ้น และลงได้เฉพาะกลางล าเท่านั้น เพ่ือช่วยลดอุบัติเหตุและช่วยให้สามารถควบคุม
จ านวนผู้โดยสารได้ง่ายขึ้น รวมทั้งยังท าการเปลี่ยนเรือที่ ใช้จากเรือหางยาวเป็นเรือ 2 ท้อง ซึ่งเป็นเรือ  
ที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ดีกว่าเรือหางยาวท าให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง นอกจากนี้ ยังมีการน า
ระบบ GPS มาใช้ในการติดตามและควบคุมเรือด้วย 
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๒) ความปลอดภัยของท่าเรือ ในช่วงเวลาเร่งด่วน กรมเจ้าท่าจะมีเจ้าหน้าที่ประจ าท่าเรือเพ่ือตรวจสอบ
และดูแลความเรียบร้อยทั้งบนท่าเรือและดูแลผู้โดยสารในระหว่างขึ้น และลงเรือ เพ่ือควบคุมไม่ให้ผู้โดยสาร 
ลงเรือเกินจ านวนที่ก าหนด โดยมีก าหนดอยู่ที่ 80 ถึง 120 คน หากจ านวนคนเกินจ านวนดังกล่าว จะใช้เส้นแนวน้ า
บริเวณข้างเรือเป็นตัวก าหนด ซึ่งหากมีผู้โดยสารลงเรือจนเรือลดระดับลงต่ ากว่าเส้นแนวน้ า เจ้าหน้าที่ของ 
กรมเจ้าท่าจะให้ผู้โดยสารบางส่วนขึ้นจากเรือก่อน เพ่ือความปลอดภัยของผู้โดยสาร 

 เมื่อที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้ว จึงได้ร่วมกันแสดง 
ความคิดเห็น ตลอดจนให้ข้อสังเกตและเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

๑) การให้บริการขนส่งสาธารณะประเภทอ่ืน ๆ อาทิ รถโดยสารประจ าทาง BTS และ MRT ไม่ได้ใช้
ส่วนสูงเป็นเกณฑ์ในการก าหนดอัตราค่าโดยสาร นอกจากนี้  ยังมีการจ าหน่ายตั๋วโดยสารรายสัปดาห์  
และรายเดือนให้แก่ผู้โดยสารในราคาที่ถูกกว่าอัตราค่าโดยสารตามปกติ จึงอยากให้กรมเจ้าท่ าและบริษัท
ผู้ประกอบการเรือโดยสารน ามาเป็นต้นแบบในการปรับอัตราค่าโดยสารด้วย 

๒) การก าหนดอัตราค่าโดยสารส าหรับนักเรียนและนักศึกษาอาจก าหนดให้มีการคิดค่าโดยสารครึ่งราคา
ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันที่นักเรียนและนักศึกษาต้องใช้บริการเรือโดยสารในการเดินทางไปเรีย น  
แต่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ให้คิดอัตราค่าโดยสารในอัตราปกติ 

๓) ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้บัตร Rabbit หรือการจ าหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชน
ทราบมากกว่านี้ โดยอาจขอความร่วมมือไปยังธนาคาร ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบถึงจุดจ าหน่ายบัตรด้วย 

๔) ควรอบรมพนักงานให้ค านึงถึงความปลอดภัยในการให้บริการ รวมทั้งมีจิตบริการและมีมารยาท 
ในการให้บริการผู้โดยสาร เนื่องจากพนักงานบางส่วนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้โทรศัพท์ระหว่าง
ให้บริการ การใช้ค าพูดหยาบคาย เป็นต้น 

๕) ควรน าระบบการประเมินดัชนีชี้วัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน (KPI) มาใช้ในการวัดผล 
การด าเนินงาน เพ่ือจะได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย และน าไปปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้กรมเจ้าท่าน าเรื่องดังกล่าว เข้าหารือ 
ในที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการเดินเรือประจ าทาง เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการปรับลดอัตรา
ค่าโดยสารให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งรายงานให้คณะอนุกรรมาธิการทราบภายใน 7 ถึง 15 วัน 

 
ที่ประชุมได้มีมติก าหนดนัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562  

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 309 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) 
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